

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Văn bản số 1630/UBND-NC ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về giao chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả thực hiện

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền.

Sở đã thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở đã chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung của: Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư TW Đảng “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/4/2014... Đồng thời phổ biến các văn bản liên quan đến công tác quản lý công chức, viên chức như: Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Văn hóa công sở và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Qua đó công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt những kết quả nhất định. Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

theo đúng luật định; khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

b) Kết quả thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại và tiếp công dân.

Thực hiện Kế hoạch số 748/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 358/KH-STNMT ngày 31/3/2021 về triển khai công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Duy trì thực hiện đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường; đặc biệt về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được xét duyệt và công bố công khai tại cơ quan quản lý đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới được hiện công khai tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã. Niêm yết công khai công bố các dự án đầu tư, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư trước khi thu hồi đất tại trụ sở UBND cấp xã.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 05/1/2021 về việc cải cách thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 73/KH-STNMT ngày 20/1/2021 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Trong đó tập trung việc rà soát các thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tạo được chuyên biến quan trọng về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ được Sở giải quyết đảm bảo tiến độ hoặc giảm thời gian theo quy định, không để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch phải sửa chữa nhiều lần, tiếp nhận và xử lý đúng hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 87 hồ sơ, đã xử lý xong 77 hồ sơ, đang xử lý 10 hồ sơ; trong đó lĩnh vực đất đai 67 hồ sơ, lĩnh vực môi trường 09 hồ sơ, lĩnh vực khoáng sản 07 hồ sơ; lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 04 hồ sơ.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh của công dân được duy trì và thực hiện theo đúng quy định của pháp

luật. Kết quả giải quyết khiếu nại đã đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người sử dụng đất, tạo được lòng tin của nhân dân đối với chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đã tiếp 03 lượt công dân, nhận 22 đơn đề nghị, phản ánh, trong đó có 16 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã thực hiện lưu theo dõi và hướng dẫn công dân chuyển đến đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, 06 đơn thuộc thẩm quyền. Thực hiện giải quyết đơn 06 vụ việc đề nghị, khiếu nại, tranh chấp đất đai do UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở trực tiếp tham gia tiếp công dân vào các ngày cuối cùng hàng tháng tại Sở và tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh vào các ngày 20 hàng tháng theo Luật Tiếp công dân năm 2013.

2. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 748/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Vận động cán bộ, đảng viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đã đề ra.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đổi mới phương thức, lề lối làm việc các phòng, đơn vị thuộc Sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, đơn, thư khiếu nại của nhân dân tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Vương